

BÌNH ĐỊNH PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NGUYỄN TRỊNH

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có diện tích tự nhiên 6.039 km², dân số 1.578.900 người. Cơ cấu dân số trẻ, dưới 30 tuổi chiếm 62,8% (năm 2007). Bình Định có 11 đơn vị hành chính: thành phố Quy Nhơn là tỉnh lỵ, đô thị loại 2 và 10 huyện.

Bình Định có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Tỉnh có hệ thống giao thông đồng bộ: Đường sắt Bắc - Nam chạy qua, Quốc lộ 1A qua tỉnh 118 km, Quốc lộ 1D dài 33 km, Quốc lộ 19 (qua tỉnh 70 km) nối cảng biển nước sâu Quy Nhơn-Nhơn Hội với Tây Nguyên, trở thành cửa ngõ ra phía Đông của Tây Nguyên, Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. Cảng Quy Nhơn là một trong 10 cảng biển lớn của cả nước, có thể đón tàu 3 vạn tấn ra vào cảng an toàn. Bình Định có đường hàng không với sân bay Phù Cát. Trở thành đầu mối huyết mạch giao thông của miền Trung, Tây Nguyên và tiểu vùng sông Mê Công (bờ trực hành lang Đông - Tây: Quy Nhơn - Kon Tum, Việt Nam - Atopu - Pắc Xế, Lào - Ubon Ratcha Thani, Thái Lan).

Do chính sách ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, đến nay, toàn tỉnh có 465 km đường tỉnh

lộ, trong đó tuyến đường ven biển từ Nhơn Hội đến Tam Quan tạo điều kiện phát huy tiềm năng kinh tế biển; hầu hết các xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% số thôn có điện, 99,2% số hộ được dùng điện.

Tỉnh có nhiều sông lớn, tiềm năng đất đai phong phú, với 11 nhóm đất, 30 loại đất; gần 136.350ha đất nông nghiệp, 249.310ha đất lâm nghiệp có rừng, hơn 150.000ha đất chưa sử dụng (năm 2007). Bờ biển dài 134 km, có 3 cửa lạch lớn Quy Nhơn, Đền Gi, Tam Quan, có đầm Thị Nại và các đầm khác, thuận lợi cho phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản...

Trên địa bàn tỉnh có Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Nghề, 2 trường trung học chuyên nghiệp. Đại học Quy Nhơn là cơ sở đào tạo đa ngành, trình độ đại học và trên đại học. Đây là thuận lợi lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh.

Trong công cuộc đổi mới, Bình Định đã phát huy tiềm năng, thế mạnh, đạt những thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH. Kinh tế tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước, tổng sản phẩm địa phương (GDP) năm 2005 đạt 5.609,6 tỷ đồng (giá so sánh 1994), gấp 1,54 lần so với năm 2000 và tăng 11,1% so năm 2004. Tăng trưởng GDP các

năm 2001 - 2006 đạt 9%. Nông nghiệp chuyển dần sang sản xuất hàng hoá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý và ngày càng gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 14%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5,7% và dịch vụ tăng 10,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 16%/năm. Công nghiệp đạt nhịp độ tăng trưởng khá, hình thành một số ngành công nghiệp phù hợp với lợi thế của tỉnh. GDP bình quân/người tăng từ 219,7 USD năm 2000 lên 401 USD năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2000 có cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ là 42,2% - 22,8% - 35%, đến năm 2007 tỷ trọng tương ứng là 34,2% - 31,8% - 34%. Nhiều tiến bộ khoa học công nghệ được ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh Bình Định xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát 5 năm 2006 - 2010 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; tranh thủ tối đa các nguồn ngoại lực, liên kết, hợp tác với các địa phương và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, hiệu quả và bền vững. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tạo bước chuyển biến tiến bộ về chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí của nhân dân. Phát triển KT-XH gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Xác định hướng phát triển KT-XH của tỉnh là: Đẩy mạnh CNH, HĐH, trước hết trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn: chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế; tạo bước chuyển về quy mô, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ tiên tiến và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế; giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội: cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cần thiết cho các bước tiếp theo.

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đề ra, năm 2008, Bình Định phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đó là ảnh hưởng của lạm phát trong nước và khủng hoảng kinh tế thế giới, tác động trực tiếp đến sản xuất - kinh doanh và đời sống. Trước tình hình thực tế, Đảng bộ đã lãnh đạo tích cực, chủ động nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng đã vạch ra.

Đảng bộ tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn và nguyên liệu giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất - kinh doanh; chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tiếp tục chỉ đạo công tác đền bù, giải tỏa, ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2008, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm (GDP) tăng 10,94%, trong đó nông - lâm - thủy sản tăng 7,5%, công nghiệp- xây dựng tăng 28%, dịch vụ 34,2%. Tổng vốn huy động cho đầu tư trên địa bàn đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 25.7% so với năm 2007.

Đảng bộ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, không chế, dập tắt kịp thời bệnh, không để lan ra diện rộng. Chăn nuôi tiếp tục phát triển tốt.

Thương mại dịch vụ, xuất khẩu tăng khá. Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 370 triệu USD, tăng 16,7% so với năm 2007. Nhập khẩu 152,6 triệu USD, tăng 7,8%. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh. Khách du lịch đến tăng 28%, trong đó khách nước ngoài tăng 36%. Doanh thu du lịch tăng 32%.

Tinh chỉ đạo đổi mới và cổ phần hóa 4 doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế ngoài nhà nước phát triển. Với sự phát triển của các ngành kinh tế, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.237 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ chú trọng phát triển văn hóa - xã hội. Các hoạt động văn hóa - thể thao tiếp tục phát triển. Đặc biệt, Tỉnh đã tổ chức thành công Festival Tây Sơn - Bình Định đã tạo sinh khí mới trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục được duy trì. 100% số xã, phường, thị trấn được phủ sóng phát thanh và truyền hình. Đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể.

Các hoạt động xã hội, chăm sóc người có công với nước được coi trọng. Hằng năm, giải quyết việc làm cho 2,2 vạn người. Thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo, huy động sự tham gia của cả cộng đồng; do vậy, số hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, năm 2005 còn 19,66%.

Giáo dục-đào tạo tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng. Công tác xã hội hoá

giáo dục được đẩy mạnh, đa dạng hoá các loại hình trường lớp, hình thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển nguồn nhân lực. Cơ sở vật chất tiếp tục được tập trung đầu tư. Năm học 2007 - 2008 có 24 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉnh đã chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. Trong năm 2008, đã đưa vào sử dụng 462 phòng học mới, 43 nhà nội trú, 2 nhà công vụ và 5 khu nhà hiệu bộ. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì, phổ cập trung học cơ sở hoàn thành năm 2004. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động được tăng cường, đến năm 2005 đạt 25% số lao động.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm về mọi mặt và có nhiều tiến bộ. Mạng lưới y tế không ngừng được củng cố. Trên địa bàn tỉnh có 17 bệnh viện với 2.390 giường bệnh, 6 phòng khám đa khoa khu vực, 1 viện điều dưỡng và 153 trạm xá xã. Đến cuối năm 2008, 87% số xã có bác sĩ. 76,1% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Bảo hiểm y tế cho người nghèo, hoạt động khám bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi được tăng cường. Công tác y tế dự phòng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động được chú trọng. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 21,5%.

Khắc phục khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân Bình Định đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2006-2010.